

Số: /KH-UBND

Tân Lợi, ngày tháng năm 2024

**KẾ HOẠCH**  
**Bảo vệ tài nguyên khoáng sản**  
**chưa khai thác trên địa bàn xã Tân Lợi**

Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bình Phước,

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND huyện Hớn Quản Kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn huyện Hớn Quản;

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã, UBND xã Tân Lợi ban hành kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

**I. Mục đích, yêu cầu:**

**1. Mục đích:**

Nhằm đảm bảo quản lý bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã; ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

**2. Yêu cầu:**

Tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; nâng cao nhận thức của các tổ chức cá

nhân hoạt động khoáng sản và người dân trong khu vực có tài nguyên khoáng sản; xử lý nghiêm các hành vi hoạt động khoáng sản trái phép theo quy định của pháp luật.

## **II. Nội dung:**

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Tổ chức, chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trên địa bàn để ngăn chặn, giải toả triệt để hoạt động khoáng sản trái phép.

Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (khi có thông tin phản ánh) tại các địa bàn đã xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép hoặc có nguy cơ diễn ra khai thác khoáng sản trái phép; Việc thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác của xã.

Xử lý các vi phạm đối với khai thác khoáng sản trái phép theo quy định; xử lý thiết bị, phương tiện chuyên dùng của các đối tượng sử dụng để hoạt động khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật;

## **III. Thời gian thực hiện:**

Kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành cho đến khi Kế hoạch khác thay thế.

## **IV. Tổ chức thực hiện:**

### **1. Công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường:**

Chủ trì, tham mưu UBND xã công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã.

Tổ chức kiểm tra định kỳ (chủ động bố trí thời gian kiểm tra cụ thể) hoặc kiểm tra đột xuất (khi có thông tin phản ánh) các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; tham mưu, đề xuất UBND xã xử lý các đối tượng có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật. Khi cần thiết, tham mưu UBND huyện huy động các lực lượng khác tham gia công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác nằm trong hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực quản lý bảo vệ, phải kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng biết để phối hợp xử lý.

Trước ngày 15/2020 hàng tháng tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo gửi phòng Tài nguyên và Môi trường về kết quả công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã.

### **2. Công an xã:**

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực đất an ninh và các khu vực thuộc quy hoạch đất an ninh.

Ngăn chặn, điều tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép làm hủy hoại, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự xã hội.

Phối hợp với Công chức Địa chính- Xây dựng tiến hành kiểm tra, xử lý các đối tượng có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và có trách nhiệm tạm giữ, xử lý các thiết bị, phương tiện chuyên dùng của các đối tượng sử dụng để hoạt động khai thác khoáng sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên tuần tra kiểm soát, đặc biệt là những nơi thường xuyên xảy ra hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép; đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, buôn bán, tàng trữ và vận chuyển khoáng sản trái phép theo quy định của pháp luật.

### **3. Cán bộ Giao – Thủy Lợi xã:**

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp và trong hành lang giao thông. Khi phát hiện có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực quản lý bảo vệ, phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng biết để phối hợp xử lý.

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận có liên quan và Trưởng các ấp, sóc kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các cơ sở chế biến, sử dụng khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

### **4. Công chức Văn hóa – Thông tin:**

Phối hợp với các Đoàn thể xã và Ban ấp tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản và Kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã.

### **5. Ban chỉ huy Quân sự xã :**

Thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong khu vực đất quốc phòng và các khu vực thuộc quy hoạch đất quốc phòng.

### **6. Trưởng các ấp:**

Đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khoáng sản, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; vận động người dân không tiếp tay cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và không khai thác, mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Tăng cường kiểm tra giám sát, nếu phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi khai thác khoáng sản trái phép đúng quy định pháp luật, kịp thời báo cáo UBND xã để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền giải quyết.

Trưởng ấp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép không được phát hiện xử lý kịp thời, trở thành điểm nóng, tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân.

**Trên đây là Kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã Tân Lợi ./.**

*Nơi nhận:*

- Phòng TN & MT (b/c);
- TT.Đảng ủy xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đinh Quốc Duy**